



1 มีนาคม 2024

เรียน ครอบครัว Bryantville:

เรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับกระบวนการรับนักเรียนชั้นอนุบาลในปี 2023-2024 และเราหวังว่าจะได้พบคุณและเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล Bryantville ในอนาคตของคุณเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนโรงเรียนอนุบาลทั้งหมดมีอยู่ที่เว็บไซต์ของเรา www.pembrokek12.org กรุณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลโรงเรียนอนุบาลของเรา เอกสารนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมเกี่ยวกับกิจกรรมการประจำวันของโรงเรียนอนุบาล กระบวนการคัดกรองของโรงเรียนอนุบาล หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะของโรงเรียนประถมศึกษาไบรอนต์วิลล์

นอกเหนือจากการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นด้านล่างแล้ว เราขอให้คุณลงทะเบียนนักเรียนชั้นอนุบาลใน PowerSchool โดยไปที่ www.pembrokek12.org และคลิกปุ่มลงทะเบียน (วงกลมที่มีดินสออยู่ด้านใน) ทั้งนี้สำหรับชั้นเรียนอนุบาลการลงทะเบียนออนไลน์จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2024 และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2024

โปรดอัปโหลด สำเนาของเอกสาร ต่อไปนี้ในขณะที่คุณดำเนินการลงทะเบียนใน PowerSchool หรือส่งทางไปรษณีย์/ส่งโดยตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษา Bryantville **เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับก่อนวันคัดกรอง**

- * โฉนด สัญญาเช่า ไบเรียกเก็บเงินจำนอง ไบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ภาษี หรือค่าขยะ (ต้องเป็นปัจจุบัน ภายใน 60 วันที่ผ่านมา)
- ไบขับปัจจุบันหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ
- สูติบัตรของนักเรียน
- ไบรับรองสุขภาพปัจจุบันของนักเรียน (แสดงผลสุขภาพร่างกายและภูมิคุ้มกันที่เป็นปัจจุบัน) (ลงวันที่ภายใน 13 เดือนที่ผ่านมา)
- เอกสารของศาล (ถ้ามี)
- บันทึกของโรงเรียนก่อนหน้า / การประเมินก่อนวัยเรียน (ถ้ามี)
- แบบสอบถามผู้ปกครองชั้นอนุบาล

* หากคุณอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน คุณต้องส่ง จดหมายรับรอง จากเจ้าของบ้านโดยระบุว่าคุณและบุตรหลานของคุณอาศัยอยู่กับพวกเขาตามที่อยู่ของพวกเขา เจ้าของบ้านจะต้องส่งสำเนาไบเรียกเก็บเงินจำนอง สัญญาเช่าหรือไบเรียกเก็บเงินประจำเมือง Pembroke มาให้เรา

โปรดดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ปกครองระดับอนุบาลขณะเยี่ยมชม www.pembrokek12.org และส่งไปที่โรงเรียนประถมศึกษา Bryantville ก่อนการคัดกรอง อีกทั้งคุณสามารถส่งแบบสอบถามมาที่อีเมล

Pembroke Public Schools



โรงเรียนประถมศึกษา Bryantville
29 Gurney Drive Pembroke, MA

(781) 293-5411
(781) 294-4662 แฟกซ์

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของเรา Erika Rossini ที่ erika.rossini@pembrokek12.org หรือส่งทางไปรษณีย์/ไปส่งที่โรงเรียนประถมศึกษาไบรอันต์วิลล์

วันงานเพื่อข้อมูลสำหรับชั้นเรียนอนุบาลของโรงเรียน Bryantville จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. ในโรงอาหาร ครอบครัวยังสามารถสนับสนุนให้เข้าร่วมเพื่อดูภาพรวมของโปรแกรมของเราและพบกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลของเรา นี่เป็นโอกาสที่ดีในการส่งเอกสารที่คุณต้องส่งไปที่สำนักงาน

กระบวนการคัดกรองระดับอนุบาลสำหรับปีการศึกษา 2024-2025 จะจัดขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษา Bryantville ในวันที่ 29 พฤษภาคม และ 3 มิถุนายน เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เสร็จแล้ว คุณจะได้รับลิงก์เพื่อกำหนดเวลาการคัดกรองบุตรหลานของคุณ **กระบวนการคัดกรองจะถูกจัดในช่วงวันที่เรียนและใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที เราขอให้คุณเข้าอาคารจากด้านหลังของอาคาร**

เราขอแนะนำให้ทุกครอบครัวยตรวจสอบเอกสารข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนและคัดกรองให้เสร็จสิ้น แม้ว่าขณะนี้คุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับกรลงทะเบียนนักเรียนของคุณใน Pembroke Public Schools สำหรับปีการศึกษา 2024-2025 ก็ตาม ข้อกำหนดในการลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วม Bryantville ในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง เราขอให้คุณแจ้ง erika.rossini@pembrokek12.org โปรดส่งอีเมลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนเขต และภายในวันที่ 31 พฤษภาคม หากคุณเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนสำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับข้อมูลทั้งหมด เรายังว่าข้อมูลนั้นมากมายสับสนและยากที่จะตัดสินใจ! โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ ในระหว่างกระบวนการใดๆ เราหวังว่าจะได้พบคุณและเหล่าไททันส์ของ Bryantville ในอนาคต!

ขอแสดงความนับถือ,

Jennifer Simmons, ปรึกษาผู้อำนวยการศึกษา, ไบรรับรองการศึกษาขั้นสูง
ผู้อำนวยการ

Traci Costa, ปรึกษาผู้อำนวยการศึกษา, ไบรรับรองการศึกษาขั้นสูง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ